



## เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (8) - 12 /Mar/ 2015

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (8)

เจ้าหน้าที่และพนักงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นมลพิษทางอากาศ ปรากฏการณ์ฝนละอองทางอากาศ และรुकلاءเข้าไปในป่าและพื้นที่สีเขียว นั้น ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการ ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและความเด็ดขาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับย้ำว่า การป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการเตรียมเอกสารสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ สำหรับโครงการอุตสาหกรรมทั้งหมด รวมทั้งอาชญากรรมของการทำลายความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอันเป็นงานที่สำคัญอย่างมาก ที่ควรปฏิบัติ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงมุมมองของอิสลาม

ในประเด็นของการรักษาโลกและความมั่งคั่งของประชาชน ว่า ศาสนาอิสลามและศาสนาแห่งฟากฟ้า นั้นความสำคัญของความรับผิดชอบของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและ ความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพราะสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นทำลายความสมดุลของระบบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมคือความท้าทายที่จะส่งผลอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก พร้อมกับชี้ถึงผลกระทบระยะยาวของปัญหาสิ่งแวดล้อม ว่า ประสบการณ์ของประเทศต่างๆแสดงให้เห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างมากมายสามารถแก้ปัญหาและสามารถป้องกันได้

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงกรณีตัวอย่างของประเด็นมลพิษทางอากาศในเขตเมืองต่างๆและปรากฏการณ์ฝนละอองทางอากาศ โดยกล่าวย้ำว่า ปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการอาศัยความอดทน ภูมิปัญญา การบริหารจัดการและการเฝ้าระวังอย่างถูกต้อง

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อม

ไม่ใช่เป็นประเด็นเฉพาะของรัฐนี้หรือรัฐบาลโน้น หรือเป็นเรื่องของคนคนโน้น หรือกระแสดังกลุ่มของบุคคลนี้หรือบุคคลโน้น





ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้สรุปประเมินผล ในบทบาทที่สำคัญของพี่น้องประชาชน ในการปกป้องสภาพแวดล้อมและการสร้างวัฒนธรรมในสังคมโดยสื่อระดับชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ประเด็นเนื้อหาที่ควรกล่าว ในวันนี้ข้าพเจ้าก็กล่าวไปหมดแล้ว และจากนี้ไป ประชาชนควรตัดสินใจว่าหน่วยงานใดที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดี และหน่วยงานใดที่ไม่พยายามและไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อม